

Số: 838 /TCT-PCCS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2007.

~~Bình gửi~~ Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ đề nghị giải đáp vướng mắc về hoá đơn, chứng từ tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1: Đề nghị nộp bảng kê sử dụng hoá đơn nên đề nộp cùng với tờ khai thuế GTGT

Trả lời: Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ghi nhận và nghiên cứu để có hướng sửa đổi trong thời gian tới.

Câu 2: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh muốn mua thêm bộ hoá đơn kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ.

Trả lời: Tại điểm 3, công văn số 12962 TC/TCT ngày 9/12/2003 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số vướng mắc trong quyết toán thuế của NHTM có hướng dẫn:

“ Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Ngân hàng khi thu phí dịch vụ, các Ngân hàng được sử dụng hoá đơn GTGT để cấp cho khách hàng theo một trong các hình thức sau:

-

- Trường hợp các Ngân hàng sử dụng chứng từ thanh toán thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính nếu đã bổ sung thêm mã số thuế, số tiền dịch vụ, thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán, ký hiệu, số chứng từ, chữ ký và đóng dấu theo quy định cũng được coi là hoá đơn GTGT. Các Ngân hàng sử dụng chứng từ theo nội dung quy định nêu trên thì không phải làm thủ tục đăng ký số lượng sử dụng với cơ quan thuế địa phương.”

Trường hợp Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ninh, có hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, thì Ngân hàng phải làm thủ tục đăng ký sử dụng hoá tự in với cơ quan thuế địa phương.

Câu 3: Doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in nhưng gặp khó khăn trong khâu đăng ký sử dụng.

Trả lời: Về thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn tự in, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể tại điểm 2, mục V, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

Nơi nhận: 4

- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TTHT, PCCS(3b).



KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

09674707